



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๗๗๓

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุตา ตั้งตระกูล)/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/  
ผู้อำนวยการกองคลัง/เลขานุการคณะกรรมการและอุตสาหกรรมการเกษตร/  
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม/  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป (ทราบ)

ตามที่เลขานุการและหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะ/สำนัก ได้ขอหารือทบทวนการปรับอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเนื่องจากในปัจจุบันสภาวะการณ์และสภาพทางเศรษฐกิจได้มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มีค่าครองชีพสูงขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ดังกล่าว โดยขอปรับอัตราเบิกจ่ายตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

อัตราเบิกจ่ายปัจจุบัน (บาท)	อัตราที่ขอพิจารณาทบทวน (ตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง) (บาท)
- วันหยุดราชการเต็มวัน	๒๐๐
- วันปฏิบัติงานปกติ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงครึ่ง	๑๐๐

คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุตา ตั้งตระกูล) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองคลัง เลขานุการคณะกรรมการและอุตสาหกรรมการเกษตร และหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมหารือร่วมกันแล้วเห็นว่าหากมีการปรับอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หน่วยงานควรพิจารณาภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรในภาพรวมตาม “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ อีกทั้งการปรับเพิ่มค่าตอบแทนฯ จะมีผลกระทบต่องบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งอาจมีบางหน่วยงานที่มีความจำเป็นและมีความพร้อมด้านงบประมาณ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอทบทุนการปรับอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานมีความประสงค์ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยใช้อัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้หน่วยงานแยกภาระงานประจำหรืองานที่ทำเกินกว่าภาระงาน เสนอ กองการเจ้าหน้าที่พิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติในหลักการต่อคณะกรรมการเงินรายได้ และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยว่าลักษณะงานใดที่มีการปฏิบัติงานเกินกว่าภาระงานตามข้อกำหนด ตามร่างข้อบังคับฯ และมีความจำเป็น ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่กระทรวงการคลัง กำหนดและเมื่อได้รับความเห็นชอบในหลักการก็ให้ถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายต่อไป

และกรณีหน่วยงานไม่มีการเสนอขอความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้หน่วยงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ ที่เสนอ และให้กองคลังดำเนินการแจ้งทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิก)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ